

## Chương trình EB-5 chính thức gia hạn đến ngày 23.03.2018

Vào hôm thứ hai, Chủ tịch Hạ viện Rodney Frelinghuysen đã đưa ra một nghị quyết tiếp tục (CR) để mở rộng nguồn tài chính của chính phủ, và Chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2018. Các nhà lãnh đạo Quốc hội trong Thượng viện cũng gần đạt được sự nhất trí về việc tăng mức chi tiêu có thể bao gồm trong gói tài trợ ngắn hạn. Hạ viện vẫn tiếp tục ưu tiên cho Chương trình được ủy quyền lại cho những lần mở rộng ngắn hạn này cho tới khi Quốc hội đồng ý với gói chi tiêu lớn hơn bao gồm gói tái cấp phép và cải cách EB-5 dài hạn.

Giả sử nghị quyết CR xảy ra, điều này sẽ có thêm 6 tuần nữa để các nhà đàm phán của Quốc hội đi đến kết luận về các cuộc đàm phán EB-5 và đảm bảo rằng chương trình EB-5 có thể được gia hạn dài hạn.

### Quốc hội sẽ thông qua dự luật mới cho chương trình EB-5 vào giữa đêm thứ Năm ngày 8 tháng 2, hay chính phủ sẽ đóng lại lần nữa?

Quốc hội chính thức thông qua và Tổng thống Donald Trump cũng đã ký một gói chi tiêu ngắn hạn trong đó bao gồm việc mở rộng chương trình EB-5 đến ngày 23 tháng 03 năm 2018. Đây là lần thứ 5 trong năm tài chính mà Quốc hội đã thông qua gói tài trợ trong đó có chương trình EB-5. Điều quan trọng cần lưu ý việc mở rộng ngắn hạn này nằm trong cùng bộ luật, mặc dù tách biệt với gói chi tiêu quốc phòng hai năm.



Tổng thống Donald Trump đã ký một gói chi tiêu ngắn hạn bao gồm việc mở rộng chương trình EB-5

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) tiếp tục cải cách thông qua quá trình điều chỉnh. Gói tài chính toàn diện này có thể là cơ hội cuối cùng cho Quốc hội cải cách và ủy quyền lại Chương trình Trung tâm Khu vực trước khi cải cách điều chỉnh được tiến hành (không bao gồm ủy quyền tái cấp vốn dài hạn cho Chương trình).

Theo đó, IIUSA tiếp tục đẩy mạnh việc phát hành dự thảo văn bản pháp luật của các nhà đàm phán, đồng thời đảm bảo chương trình EB-5 luôn có những phản hồi nhanh chóng trong việc cải cách và sẵn sàng để đưa vào luật lệ "phải thông qua". Trước mắt, IIUSA cũng tiếp tục đảm bảo rằng chương trình EB-5 được xem xét hợp lý trong cuộc tranh luận về nhập cư rộng rãi hơn khi phân bổ thị thực hàng năm.

**Theo IIUSA**

Trước những thay đổi từ Quốc hội Mỹ về chương trình EB-5 với số tiền đầu tư sẽ được tăng lên sẽ được áp dụng sau ngày 23 tháng 03 năm 2018. Ngay thời điểm này nhà đầu tư vẫn còn kịp thời gian để chọn dự án và chuẩn bị hồ sơ nộp vào Sở di trú trước thời hạn 23 tháng 03 năm 2018. Nhân sự kiện này, IBID cùng đối tác dự án tổ chức buổi hội thảo cập nhật chi tiết về chương trình EB-5 và những thay đổi trong thời gian tới.

**ĐĂNG KÝ HỘI THẢO**

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5, vui lòng liên hệ công ty IBID để được tư vấn chi tiết:

**TP. Hồ Chí Minh**  
 Lầu 5, Tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM  
**Hotline: 0916 22 00 68 - 0931 88 33 98 - 0911 01 18 18**

**Hà Nội**  
 Phòng 611, Lầu 6, Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
**Hotline: 0988 139 238**